

บทที่ 5

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการจัดตั้งสถานสงเคราะห์คนชรา ภายใต้ความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีวัตถุประสงค์ดังนี้ คือ

1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อแนวทางการจัดตั้งสถานสงเคราะห์คนชรา ภายใต้ความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
2. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดตั้งสถานสงเคราะห์คนชรา ภายใต้ความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
3. เพื่อศึกษาแนวทางในการส่งเสริม และสนับสนุนการจัดตั้งสถานสงเคราะห์ของคนชรา ภายใต้ความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วิธีดำเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้ใช้วิธีวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อต้องการให้ได้รับข้อมูลทั้งเชิงประจักษ์และความลุ่มลึกทางด้านเนื้อหา รวมถึงเพื่อให้การศึกษาครั้งนี้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตการศึกษาไว้โดยมีขั้นตอนและรายละเอียด ดังนี้แหล่งข้อมูลในการวิจัยประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูล

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ได้แก่ ผู้สูงอายุทั้งชายหญิง ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 20,295 คน

ส่วนกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้สูงอายุในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่ได้จากการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยตารางสำเร็จรูปของ "Taro Yamane" ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และที่ระดับความคาดเคลื่อน $\pm 5\%$ ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะใช้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมคือ 392 คน แต่ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ทำการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน ทั้งนี้เพื่อสะดวกในการเก็บข้อมูล สะดวกในการคำนวณ และสะดวกในการแทนค่า และกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการสัมภาษณ์ด้วยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง จำนวน 6 คน และการสนทนากลุ่ม จำนวน 11 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลมาแล้ว ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์และนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปของตารางประกอบ คำบรรยายตามลำดับ โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังต่อไปนี้ คือ

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ และผู้อุปการะเลี้ยงดู เป็นแบบสอบถามลักษณะให้เลือกตอบ (Checklists)

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นต่อแนวทางการจัดตั้งสถานสงเคราะห์คนชรา ภายใต้ความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ตอนที่ 3 เปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดตั้งสถานสงเคราะห์คนชรา ภายใต้ความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ตอนที่ 4 ผลการสัมภาษณ์ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ต่อแนวทางในการส่งเสริม และสนับสนุนการจัดตั้งสถานสงเคราะห์ของคนชรา ภายใต้ความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

สรุปผลการวิจัย

จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยจากแบบสอบถาม ดังนี้ คือ

การสอบถามครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดำเนินการโดยใช้วิธีการลงพื้นที่แจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 คน ซึ่งผลที่ได้จากแบบสอบถามสามารถสรุปได้ดังนี้ คือ

1. ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ และผู้ประกอบการเลี้ยงดู พบว่า

1.1 กลุ่มตัวอย่างโดยแบ่งตามเพศแล้ว พบว่า เพศหญิงมากกว่าเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 71.8 รองลงมาคือเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 28.3

1.2 กลุ่มตัวอย่างโดยแบ่งตามอายุแล้ว พบว่า อายุระหว่าง 70-79 ปี มีจำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40.8 รองลงมาตามลำดับ คือ อายุระหว่าง 60-69 ปี คิดเป็นร้อยละ 39.3 และอายุที่มีจำนวนน้อยที่สุดคือ 80-89 ปี คิดเป็นร้อยละ 20.0

1.3 กลุ่มตัวอย่างโดยแบ่งตามระดับการศึกษาสูงสุดแล้ว พบว่า การศึกษาระดับประถมศึกษา มีจำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 87.0 รองลงมาคือ ไม่ได้ศึกษา คิดเป็นร้อยละ 7.5 ระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 2.8 มัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 2.5 และลำดับสุดท้ายคือ มัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 0.3

1.4 กลุ่มตัวอย่างโดยแบ่งตามสถานภาพการสมรสแล้ว พบว่า ระดับสถานภาพการสมรส มีจำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 69.5 รองลงมาคือสถานภาพการเป็นหม้าย คิดเป็นร้อยละ 20.0 สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 10.3 และสถานภาพการหย่าร้าง/แยกกันอยู่ คิดเป็นร้อยละ 0.3

1.5 กลุ่มตัวอย่างโดยแบ่งตามการประกอบอาชีพแล้ว พบว่า อาชีพเกษตรกร มีจำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 39.5 รองลงมาคือ ไม่ได้ประกอบอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 33.0 อื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 9.3 รับราชการบำนาญ คิดเป็นร้อยละ 7.ค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 7.5รับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 2.5 และประกอบธุรกิจส่วนตัว 0.5

1.6 กลุ่มตัวอย่างโดยแบ่งตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน(เบียร์ยังชีพ บุตร/หลานให้ และรายได้ อื่นๆ)แล้ว พบว่า รายได้ 500-1,000 บาท มีจำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 43.5 รองลงมาคือ รายได้ 1,001-3,001 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.8 รายได้ 9,001-11,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.0 รายได้ 3,001-5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.3 รายได้อื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 7.0 และรายได้ 5,001-7,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.5

1.7 กลุ่มตัวอย่างโดยแบ่งตามผู้อุปการะเลี้ยงดูแล้ว พบว่า อาศัยอยู่กับบุตร/หลาน มี จำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 81.3 รองลงมาคือ อาศัยอยู่คนเดียว คิดเป็นร้อยละ 9.8 อื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 5.3 และอาศัยอยู่กับญาติพี่น้อง คิดเป็นร้อยละ 3.8

จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ และผู้อุปการะเลี้ยงดู สรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 70-79 ปี ระดับการศึกษา ระดับอยู่ใน ประถมศึกษา ส่วนสถานภาพสมรส ส่วนใหญ่สมรสแล้ว ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก รายได้ที่พบมากที่สุดคือ ระหว่าง 500-1,000 บาท และส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับบุตร/หลาน

2. ความคิดเห็นต่อแนวทางการจัดตั้งสถานสงเคราะห์คนชรา ภายใต้ความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ทั้งหมด 6 ด้าน พบว่า

โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้าน ความมั่นคงทางสังคม ครอบครัว ผู้ดูแล และการคุ้มครอง และรองลงมาตามลำดับ คือ ด้านที่พักอาศัย ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล ด้านนันทนาการ ด้านการสร้างรายได้ และด้านบริการทางสังคม และเครือข่ายการเกื้อหนุน และในส่วนของรายข้อในแต่ละด้าน พบว่า

2.1 ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล

อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานสงเคราะห์คนชราควรจัดให้มีบริการแพทย์ทางเลือกในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ เช่น แพทย์แผนไทย อยู่ในระดับมากที่สุด และรองลงมาตามลำดับ คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจัดให้มีการจัดตั้งศูนย์บริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุ อยู่ในระดับมากที่สุด สถานสงเคราะห์คนชรา ควรจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพในรูปแบบที่หลากหลายและเหมาะสมกับผู้สูงอายุ อยู่ในระดับมากที่สุด สถานสงเคราะห์คนชรา ควรจัดให้มีบริการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับผู้สูงอายุอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง อยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อท่านเจ็บป่วยสถานสงเคราะห์คนชราสามารถบริการรับ-ส่งผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ในกรณีฉุกเฉิน อยู่ในระดับมากที่สุด

2.2 ด้านการสร้างรายได้

อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ควรส่งเสริมให้มีการฝึกอาชีพในด้านการจัดหางานให้เหมาะสมกับวัยและความสามารถของผู้สูงอายุ อยู่ในระดับมากที่สุด และรองลงมาตามลำดับ คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการสนับสนุนงบประมาณการประกอบอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ อยู่ในระดับมากที่สุด สถานสงเคราะห์คนชรา ควรส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ ด้านอาชีพและภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ อยู่ในระดับมากที่สุด สถานสงเคราะห์คนชรา ควรจัดให้มีสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ฝีมือจากผู้สูงอายุ อยู่ในระดับมากที่สุด ควรส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ อยู่ในระดับมากที่สุด ควรส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มกันในชุมชน เพื่อจัดทำกิจกรรมเสริมสร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุ อยู่ในระดับมากที่สุด และสถานสงเคราะห์คนชรา ควรจัดให้มีการทัศนศึกษาดูงานด้านอาชีพของผู้สูงอายุทั้งในและต่างจังหวัด อยู่ในระดับมากที่สุด

2.3 ด้านที่พักอาศัย

อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรสร้างความร่วมมือในการจัดบริการที่พักสำหรับผู้สูงอายุในรูปแบบสถานสงเคราะห์คนชรา และรองลงมาตามลำดับ คือ สถานสงเคราะห์คนชราควรจัดบริการที่พักให้เพียงพอแก่ความต้องการของผู้สูงอายุที่จะเข้ามาใช้บริการ สถานสงเคราะห์คนชราควรจัดเตรียมงบประมาณ เพื่อการสนับสนุนซ่อมแซมที่พักอาศัยแก่ผู้สูงอายุอย่างเหมาะสม สถานสงเคราะห์คนชราควรจัดให้มีมาตรการด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้สูงอายุที่เข้าพักอาศัย และสถานสงเคราะห์คนชรา ควรจัดบริการปัจจัย 4 ให้ทั่วถึงและเพียงพอต่อความจำเป็นขั้นพื้นฐานของผู้สูงอายุที่ควรจะได้รับ

2.4 ด้านนันทนาการ

อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานสงเคราะห์คนชรา ควรจัดให้มีกิจกรรมทางด้านศาสนา เพื่อให้ผู้สูงอายุได้สามารถเข้าถึงการปฏิบัติธรรมได้อย่างแท้จริง และรองลงมาตามลำดับ คือ สถานสงเคราะห์คนชรา ควรจัดกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ โดยเฉพาะในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ สถานสงเคราะห์คนชรา ควรจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพด้านจิตใจของผู้สูงอายุให้เป็นเสมือนพลังที่ทำให้ผู้สูงอายุมีกำลังใจในการดำรงชีวิต สถานสงเคราะห์คนชรา ควรสนับสนุนกิจกรรมร้องเพลง และการเดินรำเพื่อการผ่อนคลายแก่ผู้สูงอายุ สถานสงเคราะห์คนชรา ควรจัดให้มีการส่งเสริมการเล่นกิจกรรมพื้นบ้าน มี และสถานสงเคราะห์คนชรา ควรจัดให้มีกิจกรรมพาผู้สูงอายุท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ ภายในประเทศ

2.5 ด้านความมั่นคงทางสังคม ครอบครัว ผู้ดูแลและการคุ้มครอง

อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานสงเคราะห์คนชรา ควรจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยแก่ผู้สูงอายุในด้านยานพาหนะหรือบริการสาธารณะอื่นๆ และรองลงมาตามลำดับ คือ ควรจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานสงเคราะห์คนชราแก่ผู้สูงอายุ เช่น ทางเดิน ทางลาด ห้องสุขา ฯลฯ สถานสงเคราะห์คนชรา ควรมีการจัดสภาพนิกิจ และจัดพิธีกรรมทางศาสนาให้กับผู้สูงอายุที่ฐานะยากจน ไม่มีญาติ สถานสงเคราะห์คนชรา ควรจัดให้มีผู้ดูแลการเบิกถอนเงินฝากจากธนาคารของผู้สูงอายุ กรณีไม่สามารถเบิกถอนเงินได้ด้วยตนเอง สถานสงเคราะห์คนชรา ควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำ และดำเนินการอื่นๆที่เกี่ยวข้องในทางคดีแก่ผู้สูงอายุ มีค่าเฉลี่ย และสถานสงเคราะห์คนชรา ควรเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนบริการทางสังคม

2.6 ด้านบริการทางสังคม และเครือข่ายการเกื้อหนุน

อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานสงเคราะห์คนชรา ควรมีการสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีเครือข่ายช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรากับผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่กับครอบครัว และรองลงมาตามลำดับ คือ ควรจัดให้มีบริการชุมชนเคลื่อนที่เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้สูงอายุเป็นการเฉพาะ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมมือกับสถานสงเคราะห์คนชรา สถานสงเคราะห์คนชรา ควรจัดให้มีบริการแม่บ้าน โดยการจัดส่งแม่บ้านไปช่วยเหลือผู้สูงอายุในการทำงานบ้านต่างๆ (กรณีที่ผู้สูงอายุมิได้พักอาศัยในสถานสงเคราะห์คนชรา) สถานสงเคราะห์คนชราควรมีความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ที่ได้รับอันตรายจากการทารุณกรรมในสังคม ควรส่งเสริมให้มีสร้างเครือข่ายผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุช่วยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชน และชุมชนใกล้เคียง และสถานสงเคราะห์คนชรา ควรมีการจัดตั้งระบบเฝ้าระวัง เกื้อกูล และดูแลผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน

3. เปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดตั้งสถานสงเคราะห์คนชรา ภายใต้ความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า

3.1 เพศ ที่แตกต่างกันของปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดตั้งสถานสงเคราะห์คนชรา ภายใต้ความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ทั้งหมด 6 ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล ด้านรายได้ ด้านที่พักอาศัย ด้านนันทนาการ

ด้านความมั่นคงทางสังคม ครอบครัว ผู้ดูแล และการคุ้มครอง และด้านการสร้างบริการและ
เครือข่ายการเกื้อหนุน

พบว่า เพศหญิงและเพศชายมีความต้องการต่อการจัดตั้งสถานสงเคราะห์คนชรา
ภายใต้ความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ทั้งหมด 6 ด้าน แตกต่างดังนี้ ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล ด้านการสร้างรายได้ และด้าน
ที่พักอาศัย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน

3.2 อายุ ที่แตกต่างกันของปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดตั้งสถานสงเคราะห์คนชรา ภายใต้
ความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ทั้งหมด 6
ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล ด้านรายได้ ด้านที่พักอาศัย ด้านนันทนาการ
ด้านความมั่นคงทางสังคม ครอบครัว ผู้ดูแล และการคุ้มครอง และด้านการสร้างบริการและ
เครือข่ายการเกื้อหนุน

พบว่า มีความแตกต่างกันดังนี้ คือ

อายุ 60-69 ปี กับ อายุ 70-79 ปี และกับ อายุ 80-89 ปี

อายุ 70-79 ปี กับอายุ 60-69 ปี

อายุ 80-89 ปี กับอายุ 60-69 ปี โดยมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05

3.3 ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันของปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดตั้งสถานสงเคราะห์
คนชรา ภายใต้ความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก ทั้งหมด 6ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล ด้านรายได้ ด้านที่พักอาศัย
ด้านนันทนาการ ด้านความมั่นคงทางสังคม ครอบครัว ผู้ดูแล และการคุ้มครอง และด้านการ
สร้างบริการและเครือข่ายการเกื้อหนุน ทุกด้านไม่แตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05

3.4 สถานภาพสมรส ที่แตกต่างกันของปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดตั้งสถานสงเคราะห์
คนชรา ภายใต้ความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก ทั้งหมด 6ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล ด้านรายได้ ด้านที่พักอาศัย
ด้านนันทนาการ ด้านความมั่นคงทางสังคม ครอบครัว ผู้ดูแล และการคุ้มครอง และด้านการ
สร้างบริการและเครือข่ายการเกื้อหนุน ทุกด้านไม่แตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05

3.5 อาชีพ ที่แตกต่างกันของปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดตั้งสถานสงเคราะห์คนชรา
ภายใต้ความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ทั้งหมด 6ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล ด้านรายได้ ด้านที่พักอาศัย ด้าน

นันทนาการ ด้านความมั่นคงทางสังคม ครอบครัว ผู้ดูแล และการคุ้มครอง และด้านการสร้าง
บริการและเครือข่ายการเกื้อหนุน

พบว่ามีความแตกต่างกันดังนี้ คือ

ไม่ได้ประกอบอาชีพ กับรับจ้าง กับรับราชการบำนาญ และกับ อื่นๆ

เกษตรกรรม กับรับจ้าง กับรับราชการบำนาญ และกับ อื่นๆ

ค้าขาย กับรับจ้าง และกับ อื่นๆ

รับจ้าง กับไม่ได้ประกอบอาชีพ กับเกษตรกรรม กับค้าขาย กับรับราชการบำนาญ กับ
ประกอบธุรกิจส่วนตัว และกับ อื่นๆ

รับราชการบำนาญ กับไม่ได้ประกอบอาชีพ กับเกษตรกรรม กับรับราชการบำนาญ และ
กับอื่นๆ

ประกอบธุรกิจส่วนตัว กับรับจ้าง และกับ อื่นๆ

อื่นๆ กับไม่ได้ประกอบอาชีพ กับเกษตรกรรม กับค้าขาย กับรับจ้าง กับรับราชการ
บำนาญ กับประกอบธุรกิจส่วนตัว โดยมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05

3.6 รายได้ ที่แตกต่างกันของปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดตั้งสถานสงเคราะห์คนชรา
ภายใต้ความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ทั้งหมด 6ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล ด้านรายได้ ด้านที่พักอาศัย ด้าน
นันทนาการ ด้านความมั่นคงทางสังคม ครอบครัว ผู้ดูแล และการคุ้มครอง และด้านการสร้าง
บริการและเครือข่ายการเกื้อหนุน

พบว่า มีความแตกต่างกันดังนี้ คือ

500-1000 บาท กับ3001-5000 บาท และกับ 9001-11000 บาท

1001-3000 บาท กับ 9001-11000 บาท

3001-5000 บาท กับ 500-1000 บาท

9001-11000 บาท กับ 500-1000 บาท กับ 1001-3000 บาท และกับ อื่นๆ

อื่นๆ กับ 9001-11000 บาท โดยมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ

0.05

3.7 ผู้อุปการะเลี้ยงดู ที่แตกต่างกันของปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดตั้งสถานสงเคราะห์
คนชรา ภายใต้ความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก ทั้งหมด 6ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล ด้านรายได้ ด้านที่พักอาศัย
ด้านนันทนาการ ด้านความมั่นคงทางสังคม ครอบครัว ผู้ดูแล และการคุ้มครอง และด้านการ
สร้างบริการและเครือข่ายการเกื้อหนุน

พบว่า มีความแตกต่างกันดังนี้ คือ

คนเดียว กับบุตรหลาน กับญาติ และกับอื่น ๆ
 บุตรหลาน กับคนเดียว กับญาติ และกับอื่น ๆ
 ญาติ กับคนเดียว และกับบุตรหลาน
 อื่น ๆ กับคนเดียว และกับบุตรหลาน โดยมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
 ที่ระดับ 0.05

ตอนที่ 4 ผลการสัมภาษณ์ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 6 คน และการสนทนากลุ่ม จำนวน 11 คน ต่อแนวทางในการส่งเสริม และสนับสนุนการจัดตั้งสถานสงเคราะห์ของคนชรา ภายใต้ความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ผลการสัมภาษณ์

ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล พบว่า ในปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดบริการแพทย์ทางเลือก เพื่อรองรับปัญหาด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ ทั้งนี้ท้องถิ่นยังดึงบุคลากรของหน่วยงานสาธารณสุขเข้ามาร่วมในการช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการร่วมมือแบบบูรณาการและให้ความสำคัญเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาลมากยิ่งขึ้น และยังมีหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อตรวจบริการสุขภาพผู้สูงอายุถึงที่พักอาศัย ส่วนด้านการสร้างรายได้นั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีมาตรการในการส่งเสริมการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ส่งเสริมและสนับสนุนในเรื่องการอบรมฝึกหัดอาชีพให้กับผู้สูงอายุ เช่น การทำดอกไม้จัน การสานตะกร้า ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุ เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในด้านการสร้างรายได้ เพราะรายได้ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต ส่วนด้านที่พักอาศัย ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีมาตรการดูแลซ่อมแซมที่พักอาศัยให้กับผู้สูงอายุที่ยากไร้ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งกำลังมีมาตรการในการดำเนินการจัดตั้งบ้านพักสำหรับผู้สูงอายุ และมีแนวโน้มต่อไปว่าในอนาคตจะมีการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้น เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพทางกายและสุขภาพทางใจที่ดี ในด้านนันทนาการนั้นทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้สูงอายุในแต่ละท้องถิ่นเพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้สูงอายุ ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังได้สนับสนุนให้มีโครงการผู้สูงอายุท่องเที่ยวภายในประเทศ ส่วนในด้านความมั่นคงทางสังคม ครอบครัว ผู้ดูแลและการคุ้มครอง พบว่าส่วนใหญ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการดำเนินการในเรื่องการจัดตั้งหน่วยงานความสะดวกในการมาติดต่อราชการของผู้สูงอายุ เช่น การจัดให้มีทางลาด รวบรวมน้ำร้อน ห้องน้ำผู้สูงอายุ ฯลฯ และด้านบริการทางสังคมและเครือข่ายการเกื้อหนุน ซึ่งพบว่า ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่มีมิติในด้านนี้ ยังเป็นเพียงแค่นามธรรมเท่านั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังมีลักษณะการจัดการท้องถิ่นของตัวเอง ยังไม่มีความร่วมมือกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบสหการ

แต่ในแนวโน้มเป็นการคาดการณ์ว่าจะมีการรวมกลุ่มของหลายๆองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อที่จะได้ร่วมมือในการแก้ไขปัญหาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ผลจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group)

ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาลนั้น ผู้สูงอายุมีความต้องการให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมและดูแลในด้านสุขภาพให้มากยิ่งขึ้น โดยอยากจะให้มีการจัดตั้งศูนย์บริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุโดยตรง ผู้สูงอายุยังมีความต้องการให้มีบริการแพทย์ทางเลือกเช่น การนวดลูกประคบ แพทย์แผนไทย ซึ่งผู้สูงอายุต้องการที่รักษาแบบแผนไทยมากกว่าได้รับการรักษาแพทย์แผนปัจจุบัน เนื่องจากกลัวผลพวงของการใช้ยาที่จะตามมา ในด้านการสร้างรายได้ ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้งบประมาณไปทัศนศึกษาดูงานในด้านอาชีพของผู้สูงอายุทุกปี แต่สิ่งที่ผู้สูงอายุมีความต้องการมากที่สุดในเวลานี้ก็คือ การอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน เพราะปัจจุบันภูมิปัญญาชาวบ้านได้เลือนลางจางหายไปบ้างแล้วบางส่วน เนื่องจากไม่มีการถ่ายทอดจากผู้สูงอายุนั่นก่อน ณ ขณะนี้ผู้สูงอายุยังเร่งต้องการให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมาตรการในการที่จะอนุรักษ์และฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อที่จะเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับลูกหลานสืบต่อไป ส่วนในด้านที่พักอาศัย ผู้สูงอายุมีความต้องการที่จะให้มีการสร้างสถานสงเคราะห์คนชรา อยากให้เกิดขึ้นโดยเร็ว เพราะเห็นว่าผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และปัญหาเกี่ยวกับผู้สูงอายุก็มีเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน ซึ่งในด้านนั้นหนทางการนั้น ผู้สูงอายุมีความต้องการในเรื่องอุปกรณ์การเล่นในวันประชุมประจำเดือนของผู้สูงอายุซึ่งปัจจุบันไม่มีการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนมีความต้องการที่จะให้มีเจ้าหน้าที่คอยประสานงานให้กับผู้สูงอายุโดยตรงและคอยเป็นเจ้าหน้าที่สอดทัศนศึกษาให้แก่ชมรมผู้สูงอายุ ส่วนด้านความมั่นคงทางสังคม ครอบครัว ผู้ดูแลและการคุ้มครอง ผู้สูงอายุมีความต้องการที่จะให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างทางลาดในสถานที่ประชุมของผู้สูงอายุ ตลอดจนสร้างราวบันได และห้องน้ำผู้สูงอายุให้กระจายไปยังสถานที่สำคัญของทางท้องถิ่น เช่น ศาลาประชาคม วัด สวนสาธารณะ ฯลฯ ตลอดจนต้องการให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดตั้งเครื่องกระจายเสียงให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อที่จะรับฟังข้อมูลข่าวสารจากคำประกาศต่างๆ และด้านบริการทางสังคม และเครือข่ายการเกื้อหนุน ผู้สูงอายุมีความต้องการตรงกันว่าอยากจะให้มีการขยายของชมรมผู้สูงอายุ เพื่อต้องการพันธมิตรใหม่ แต่มีติดการสร้างเครือข่ายการเกื้อหนุนนั้นทางชมรมผู้สูงอายุก็คิดวางแผนเพียงเป็นนามธรรมเท่านั้น ซึ่งยังไม่ได้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง

อภิปรายผลการวิจัย

การศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการจัดตั้งสถานสงเคราะห์คนชรา ภายใต้ความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจัยพบว่า

1. ความคิดเห็นต่อแนวทางการจัดตั้งสถานสงเคราะห์คนชรา ภายใต้ความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ทั้งหมด 6 ด้าน พบว่า

โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านความมั่นคงทางสังคม ครอบครัว ผู้ดูแล และการคุ้มครอง และรองลงมาตามลำดับ คือ ด้านที่พักอาศัย ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล ด้านนันทนาการ ด้านการสร้างรายได้ และด้านบริการทางสังคม และเครือข่ายการเกื้อหนุน และในส่วนของรายข้อในแต่ละด้าน พบว่า

ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล

อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานสงเคราะห์คนชราควรจัดให้มีบริการแพทย์ทางเลือกในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ เช่น แพทย์แผนไทย อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับผลจากการสัมภาษณ์ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีแนวคิดและมาตรการในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุแบบครบวงจร โดยมีหน่วยงานสาธารณสุขภายใต้การขับเคลื่อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เน้นการบริการการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในท้องถิ่นเป็นอย่างมาก ตลอดจนยังมีบริการตรวจสุขภาพของผู้สูงอายุถึงที่พักอาศัย ซึ่งผลการวิจัยมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศศิพัฒน์ ยอดเพชร (2550) ที่ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง ศูนย์เอนกประสงค์สำหรับผู้สูงอายุในชุมชน : กลไกการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน พบว่า ศูนย์เอนกประสงค์ จะเป็นสถานที่สำหรับชุมชน ในการจัดกิจกรรมด้านสุขภาพ สังคม จิต และปัญญา สำหรับสังคมผู้สูงอายุและคนทุกวัยอย่างบูรณาการ ขณะเดียวกันยังเป็นสถานที่เตรียมความพร้อมของประชาชนเข้าสู่วัยสูงอายุ และเป็นแหล่งสร้างความเข้มแข็งในระบบสนับสนุนทางสังคม อันจะนำไปสู่การพึ่งตนเองของชุมชนและประชาชนในอนาคต นอกจากนี้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ส่วนที่ 9 สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐมาตรา 51 บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุขที่เหมาะสมและได้มาตรฐาน และผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการบริการสาธารณสุขจากรัฐซึ่งต้องเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และบุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐอย่างเหมาะสมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและทันต่อเหตุการณ์ และยังได้มีการสอดคล้องกับ ปฏิญญาผู้สูงอายุไทย ข้อที่ 5 ว่าด้วย ผู้สูงอายุควรได้เรียนรู้การดูแลสุขภาพ

อนามัยของตนเอง ต้องมีหลักประกันและสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างครบวงจรโดยเท่าเทียมกัน รวมทั้งได้รับการดูแลจนวาระสุดท้ายของชีวิตอย่างสงบ ตามคตินิยม

ด้านการสร้างรายได้

ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ควรส่งเสริมให้มีการฝึกอาชีพในด้านการจัดหางานให้เหมาะสมกับวัยและความสามารถของผู้สูงอายุ จากการสัมภาษณ์ในมุมมองของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็ยังเป็นการยืนยันได้ว่า ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้มีการสนับสนุนในเรื่องการฝึกอบรมด้านฝีมือแรงงานให้กับผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุ ครอบคลุมที่มนุษย์ยังมีชีวิตอยู่การทำงานก็ต้องอยู่ควบคู่ไปกับชีวิตของมนุษย์ ซึ่งผู้สูงอายุบางรายยังมีความจำเป็นที่จะต้องหารายได้เสริม ในสังคมที่เป็นเช่นนี้คือทุกคนไม่สามารถหยุดนิ่งอยู่กับที่ เมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุด้วยสังขารที่อ่อนล้าไม่สามารถทำงานได้เหมือนแต่ก่อน ทางทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงส่งเสริมในด้านการสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุ เพื่อที่จะนำเงินที่ได้มาไปใช้จ่ายในการประทังชีวิตเพื่อความอยู่รอด ซึ่งผลการวิจัยมีความสอดคล้องกับ **หลักการจัดบริการสวัสดิการทางสังคมผู้สูงอายุของสหประชาชาติ** หลักการว่าด้วย การมีเสรีภาพ ผู้สูงอายุควรได้รับอาหาร น้ำ ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่มและการดูแลสุขภาพอนามัยอย่างเพียงพอ โดยการมีรายได้ การสนับสนุนของครอบครัวและชุมชน ตลอดจนควรได้รับโอกาสในการทำงานหรือสามารถได้รับรายได้อื่น ๆ ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจว่าเมื่อใดจะต้องพ้นจากการทำงาน ได้รับการฝึกอบรมและการศึกษาตามความเหมาะสม ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สงบ ปลอดภัยด้วยความพึงพอใจตามกำลังความสามารถ และควรที่จะได้อยู่ในบ้านของตนเองตลอดระยะเวลาอันนานเท่าที่เป็นไปได้

ด้านการสร้างที่พักอาศัย

อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรสร้างความร่วมมือในการจัดบริการที่พักสำหรับผู้สูงอายุในรูปแบบสถานสงเคราะห์คนชรา ซึ่งมีความคิดเห็นตรงกับการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ของผู้สูงอายุที่มีความต้องการต่อแนวทางการจัดตั้งสถานสงเคราะห์คนชรา ภายใต้ความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ว่าเป็นการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ยากไร้ ที่อาศัยอยู่ตัวคนเดียว และยังสอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่พบว่า ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนในด้านที่พักอาศัยของผู้สูงอายุ โดยได้ตระหนักในเรื่องที่พักอาศัยของผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก ซึ่งทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งกำลังจะดำเนินการจัดทำบ้านพักผู้สูงอายุขึ้นมาในท้องถิ่น เพราะถือว่าที่พักอาศัยเป็นปัจจัยพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อดำรงชีวิตของผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก ซึ่งผลการวิจัยมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ **ศศิพัฒน์ ยอดเพชร (2550)** ที่ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง ศูนย์เอนกประสงค์สำหรับผู้สูงอายุในชุมชน : กลไกการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน ซึ่งพบว่า ศูนย์

อเนกประสงค์สำหรับผู้สูงอายุเกิดจากแนวคิดการบูรณาการการบริหารด้านกาย จิต ปัญญา สังคมและจิตวิญญาณ และมุ่งแก้ไขปัญหาด้านการบริหารจัดการสวัสดิการในครอบครัวและชุมชน ให้สามารถจัดบริการและพัฒนาผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนั้นศูนย์อเนกประสงค์ฯ จึงหมายถึงสถานที่รวมสำหรับองค์การ ชุมชน และผู้สูงอายุในชุมชน

ด้านนันทนาการ

อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานสงเคราะห์คนชรา ควรจัดให้มีกิจกรรมทางด้านศาสนา เพื่อให้ผู้สูงอายุได้สามารถเข้าถึงการปฏิบัติธรรมได้อย่างแท้จริง ซึ่งผลการวิจัยมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศศิพัฒน์ ยอดเพชร (2550) ที่ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง ศูนย์อเนกประสงค์สำหรับผู้สูงอายุในชุมชน : กลไกการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน พบว่า ศูนย์อเนกประสงค์สำหรับผู้สูงอายุเกิดจากแนวคิดการบูรณาการการบริหารด้านกาย จิต ปัญญา สังคมและจิตวิญญาณ และมุ่งแก้ไขปัญหาด้านการบริหารจัดการสวัสดิการในครอบครัวและชุมชน ให้สามารถจัดบริการและพัฒนาผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งผลของการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ของผู้สูงอายุยังพบว่า การยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจของผู้สูงอายุ ก็คือวัดและเมื่อถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ผู้สูงอายุก็จะมาเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญ เช่น ใส่บาตร ฟังเทศน์ ปฏิบัติธรรม กันอย่างเนืองแน่นและเป็นอาจินต์

ด้านความมั่นคงทางสังคม ครอบครัว ผู้ดูแลและการคุ้มครอง

อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานสงเคราะห์คนชรา ควรจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยแก่ผู้สูงอายุในด้านยานพาหนะหรือบริการสาธารณะอื่นๆ ซึ่งผลการวิจัยมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ กนกกาญจน์ อุตสาห์ (2547) ที่ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง ความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งความต้องการของผู้สูงอายุก็ยังมีต้องการเพื่อที่จะคอยอำนวยความสะดวกให้กับพวกเขา และสิ่งที่ได้จากการสัมภาษณ์ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการดำเนินการในเรื่องของการจัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในการมาติดต่อราชการของผู้สูงอายุ ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีการจัดทำ ทางลาดราวจับได้ ห้องน้ำผู้สูงอายุ ฯลฯ ตลอดจนมีรถบริการฉุกเฉินสำหรับผู้สูงอายุไว้คอยรับบริการ และยังสอดคล้องกับแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) ว่าด้วยหลักยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุประกอบด้วย มาตรการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันและสร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้สูงอายุ มาตรการส่งเสริมด้านการทำงานและการหารายได้ของผู้สูงอายุ มาตรการสนับสนุนผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ มาตรการส่งเสริมสุขภาพในรูปแบบที่หลากหลายและดูแลตนเองเบื้องต้น มาตรการส่งเสริมสนับสนุนสื่อทุกประเภทให้มีรายการเพื่อผู้สูงอายุ และสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้และสามารถเข้าถึงข่าวสารและสื่อ และมาตรการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

ด้านบริการทางสังคม และเครือข่ายการเกื้อหนุน

อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานสงเคราะห์คนชรา ควรมีการสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีเครือข่ายช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรากับผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่กับครอบครัว ซึ่งผลการวิจัยมีความสอดคล้องกับแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545–2564) หลักการว่าด้วยยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาทางด้านผู้สูงอายุ อย่างบูรณาการระดับชาติ และการพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ ประกอบด้วย มาตรการการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาทางด้านผู้สูงอายุอย่างบูรณาการระดับชาติ และ มาตรการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ ในการจัดเตรียมประชากรให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ผู้สูงอายุในด้านความต้องการของผู้สูงอายุที่ได้จากการสนทนากลุ่ม พบว่าผู้สูงอายุต้องการสร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่มผู้สูงอายุด้วยตนเอง เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงการใช้ชีวิตอยู่ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนทักษะระหว่างกลุ่มผู้สูงอายุด้วยกันต่อการสร้างรายได้ ซึ่งผลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่าด้านบริการทางสังคม และเครือข่ายการเกื้อหนุน ยังไม่มีมิติด้านนี้เท่าที่ควร เพราะส่วนใหญ่ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งจะดำเนินการเอง

2. เปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดตั้งสถานสงเคราะห์คนชรา ภายใต้ความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า

เพศมีผลต่อ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดตั้งสถานสงเคราะห์คนชรา ภายใต้ความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ทั้งหมด 6 ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล ด้านรายได้ ด้านที่พักอาศัย ด้านนันทนาการ ด้านความมั่นคงทางสังคม ครอบครัว ผู้ดูแล และการคุ้มครอง และด้านการสร้างบริการและเครือข่ายการเกื้อหนุน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าเพศที่แตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดตั้งสถานสงเคราะห์คนชรา ภายใต้ความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

อายุมีผลต่อ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดตั้งสถานสงเคราะห์คนชรา ภายใต้ความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ทั้งหมด 6 ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล ด้านรายได้ ด้านที่พักอาศัย ด้านนันทนาการ ด้านความมั่นคงทางสังคม ครอบครัว ผู้ดูแล และการคุ้มครอง และด้านการสร้างบริการและเครือข่ายการเกื้อหนุน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าอายุที่แตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดตั้งสถานสงเคราะห์คนชรา ภายใต้ความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

เลี้ยงดูที่แตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดตั้งสถานสงเคราะห์คนชรา ภายใต้ความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

3. แนวทางในการส่งเสริม และสนับสนุนการจัดตั้งสถานสงเคราะห์ของคนชรา ภายใต้ความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จากการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม พบว่า

การจัดตั้งสถานสงเคราะห์ของคนชรา ภายใต้ความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกจะเกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นคือ การตระหนักและใส่ใจในในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นในด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล ด้านรายได้ ด้านที่พักอาศัย ด้านนันทนาการ ด้านความมั่นคงทางสังคม ครอบครัว ผู้ดูแล และการคุ้มครอง และด้านการสร้างบริการและเครือข่ายการเกื้อหนุน เพราะประเด็นเหล่านี้ถือว่ามี ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะส่งให้คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ผู้สูงอายุได้อยู่ดีมีกินดี และมี ความสุขมากที่สุด เนื่องด้วยสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นการแต่งเรื่องหรือสมมุติขึ้นมาเอง เพราะจากการ สัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม ก็ถือเป็นเครื่องการันตีได้ว่า ความต้องการเหล่านี้ยังมีอยู่จริง ซึ่ง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องทราบถึงความต้องการเหล่านี้และต้องเร่งดำเนินการ เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการเหล่านี้ ผู้สูงอายุถือเป็นประชาชนคนหนึ่งในท้องถิ่นซึ่งมีสิทธิมี เสี่ยงเหมือนวัยหนุ่มสาว แต่จะมีความแตกต่างกันก็วัยสังขารที่ล่วงโรย การบริหารสมัยใหม่ จะต้องยึดคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา ทุกคนจะต้องได้รับบริการสาธารณะอย่างเสมอภาค เท่าเทียมกัน ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างของแนวคิดเมืองนำอยู่ขององค์การอนามัยโลก(WHO)ที่ถือ ว่าเป็นภาระหน้าที่ของทุกคน ในชุมชน องค์กรเอกชน หน่วยงานของรัฐ ทั้งระดับส่วนท้องถิ่น และรัฐบาลกลาง ซึ่งจะต้องมีความเข้าใจและกำหนดนโยบายเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและการ พัฒนาเมืองนำอยู่ทั้งด้านกายภาพ ด้านจิตใจ ด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับคุณภาพ ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่อาศัยและทำงานในเมืองนั้นให้ดียิ่งขึ้น โดยเป็นรูปธรรมในสังคม เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน และการประสานความร่วมมือของหน่วยงานทุกระดับ สิ่งที่คุณวิจัยได้กล่าวมานั้นล้วนเป็นความสอดคล้องระหว่างแนวคิดเมืองนำอยู่กับการ พัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งนี้เพราะ การที่จะเป็นเมืองนำอยู่นั้น ประชากรทุกเพศ ทุกวัย ในสังคม จะต้องได้รับการเป็นอยู่ที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุในสังคมจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เพราะผู้สูงอายุบางท่านไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ จึงเป็นหน้าที่ของสังคมที่ จะต้องดูแลผู้สูงอายุเหล่านั้น โดยจะต้องนึกอยู่เสมอว่าเป็นหน้าที่ ที่ทุกคนจะต้องช่วยเหลือกัน มิใช่เป็นการมองผู้สูงอายุคือภาระของสังคม ซึ่งการจะเป็นเมืองนำอยู่นั้นจะต้องมีปัจจัยทางด้าน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และที่สำคัญคุณภาพชีวิตของประชาชนต้องอยู่ในเกณฑ์ที่ดีด้วย จึง จะมีการบอบคอบประกอบให้เป็นเมืองนำอยู่อย่างสุขสมบูรณ์ สิ่งแรกที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นจะต้องพึงกระทำคือ ประชาชน จะต้องยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา

เพราะการกระทำอะไรก็ตามถ้าไม่ยึดคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาแล้วนั้น ยากที่จะประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ผู้วิจัยได้สังเกตเห็นสอดคล้องตรงกับแนวคิดเมืองน่าอยู่ก็คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเลี้ยงดูตนเองได้

ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะต้องแสดงเจตนารมณ์ที่ดีและช่วยเหลือผู้สูงอายุ เพราะผู้สูงอายุเป็นผู้มีพระคุณต่อลูกหลานอย่างอเนกอนันต์ ทั้งต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติมาโดยตลอด ผู้สูงอายุยังเป็นบุคคลสำคัญที่ทำหน้าที่สืบทอดความเป็นไทยและทำหน้าที่อย่างดีที่สุดมาแล้ว และวันนี้ท่านทั้งหลายก็ยังเป็นสมาชิกคนหนึ่งของสังคม ที่ไม่เคยย่อท้อต่อการใช้ชีวิตมาจวบจนถึงปัจจุบัน ท่านได้ผ่านชีวิตที่ทำคุณประโยชน์อย่างมากทยอยต่อท้องถิ่น แต่สิ่งที่จะจารึกไว้ไม่ว่าท่านจะเป็นใครก็ตามบรรพชนรุ่นหลังก็ต้องพึงตระหนักไว้เสมอว่าท่านเป็นผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีต่อชนรุ่นหลัง และสังคมไทยมีความเป็นไทยมาจนถึงทุกวันนี้ก็เพราะว่ามีผู้สูงอายุคอยอบรมสั่งสอนขัดเกลามาโดยตลอด เพราะฉะนั้นการเกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นสังขารที่ไม่มีผู้ใดที่จะสามารถหลุดพ้นได้ ซึ่งมนุษย์เป็นสัตว์สังคมอาศัยอยู่คนเดียวไม่ได้ ต้องมีการรวมกลุ่มไม่มีผู้ใดที่จะสามารถใช้ชีวิตอยู่คนเดียวบนโลกใบนี้ได้ ซึ่งคงถึงเวลาแล้วจะต้องตอบแทนพระคุณของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุจะต้องได้รับการตอบแทนเนื่องจากท่านทั้งหลายไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ด้วยสังขารที่ร่วงโรย และสุขภาพไม่เอื้ออำนวย การดูแลผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องดูแลในลักษณะขององค์กรรวม ไม่ว่าจะเป็นการดูแลด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล ด้านการสร้างรายได้ ด้านที่พักอาศัย ด้านนันทนาการ ด้านความมั่นคงทางสังคม ผู้ดูแลและการคุ้มครอง และด้านบริการทางสังคมและเครือข่ายการเกื้อหนุน ทั้งนี้ซึ่งเป็นการดูแลผู้สูงอายุทั้งทางด้านร่างกายและด้านจิตใจควบคู่กันไป เมื่อผู้สูงอายุต้องชดใช้ชะตากรรมอย่างยากลำบากในบั้นปลายชีวิตอย่างโดดเดี่ยวเพียงลำพัง ซึ่งคงจะไม่มีญาติบนโลกบนนี้ที่จะรักษาอาการของผู้สูงอายุเหล่านี้ได้ นอกเสียจากญาติที่ทุกคนในสังคมช่วยเหลือแบ่งปันน้ำใจซึ่งกันและกันต่อเพื่อนมนุษย์ร่วมโลก

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะการนำผลการวิจัยไปใช้

การศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการจัดตั้งสถานสงเคราะห์คนชรา ภายใต้ความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีประเด็นที่สำคัญและค้นพบจากการศึกษาที่เสนอแนะ ดังนี้

1.1 ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล การรักษาสุขภาพถือเป็นเรื่องที่สำคัญในการดำรงชีวิตอยู่ เพราะฉะนั้นแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรจะต้องมีรถบริการรับส่งฉุกเฉิน เพื่อคอยช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องออกหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อตรวจสอบสุขภาพผู้สูงอายุถึงบ้าน อีกทั้งยังต้องให้ความรู้ แนะนำในเรื่องการดูแลสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ ตลอดจนควรส่งเสริมให้เกิดบริการแพทย์ทางเลือกให้มากขึ้น

1.2 ด้านการการสร้างรายได้ เงินถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ใช้ในการดำรงชีวิตของมนุษย์ เพราะฉะนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีมาตรการในการช่วยเหลือและสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีความสามารถ เพื่อก่อให้เกิดรายได้ในการเลี้ยงชีพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจะต้องจัดสวัสดิการด้านรายได้ให้กับผู้สูงอายุที่ยากจนและผู้สูงอายุที่ไม่มีแหล่งพึ่งพิงที่เพียงพอ และยังคงต้องสนับสนุนในด้านการให้ทุนเพื่อให้ผู้สูงอายุนำไปประกอบอาชีพที่เหมาะสม ตลอดจนควรส่งเสริมและผลักดันให้มีการจัดตั้งกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์

1.3 ด้านการการสร้างที่พักอาศัย ที่พักอาศัยเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานที่สำคัญของมนุษย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีแนวทางการร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในการจัดตั้งสถานสงเคราะห์คนชราให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง และยังคงควรมีมาตรการในการดูแลสุขภาพเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้สูงอายุ ตลอดจนควรมีบริการด้านปัจจัย 4 ให้ทั่วถึงและเพียงพอต่อความจำเป็นขั้นพื้นฐานของมนุษย์

1.4 ด้านนันทนาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความสุขทางใจ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องพึงกระทำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องผลักดันให้เกิดการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ เพื่อเป็นแหล่งพบปะสังสรรค์ของผู้สูงอายุ เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมในวันสำคัญ ตลอดจนเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมคุณภาพด้านจิตใจของผู้สูงอายุให้เป็นเสมือนพลังที่ทำให้ผู้สูงอายุมีกำลังใจในการดำรงชีวิต

1.5 ด้านความมั่นคงทางสังคม ครอบครัว ผู้ดูแลและการคุ้มครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจะต้องเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เข้าถึงข่าวสารและบริการทางสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีสิ่งอำนวยความสะดวก

สะดวกและความปลอดภัยให้กับผู้สูงอายุ ตลอดจนควรมีการจัดฉาปนกิจและพิธีกรรมทางศาสนาให้กับผู้สูงอายุที่ยากจนและผู้สูงอายุที่ไม่มีญาติ

1.6 ด้านบริการทางสังคม และเครือข่ายการเกื้อหนุน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจะและพัฒนามาบริการทางด้านสังคมในชุมชนที่สามารถเข้าถึงผู้สูงอายุได้มากที่สุด โดยเน้นการให้บริการถึงบ้านและมีการประสานกันระหว่างบริการทางสุขภาพและสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีระบบเฝ้าระวังที่ดี เพื่อดูแลผู้สูงอายุในท้องถิ่น ตลอดจนจัดให้มีอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในท้องถิ่น

2. ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป

การที่ประชาชนในท้องถิ่นจะอยู่ดี มีสุข คงจะต้องเป็นหน้าที่ของทุกคนในสังคม โดยเฉพาะการดูแลผู้สูงอายุในท้องถิ่นจะต้องเข้าถึงในนโยบายสาธารณะในด้านการดูแลผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังต้องเสริมสร้างพลังชุมชนให้เข้มแข็ง หรือเรียกว่าเป็นการดูแลผู้สูงอายุโดยการเสริมสร้างให้ผู้สูงอายุได้รับปัจจัยพื้นฐานที่เพียงพอแก่การยังชีพ เพื่อให้ท้องถิ่นและทุกคนในชุมชนเป็นตัวขับเคลื่อนในการดำเนินการ ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งพัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง เพื่อให้การดูแลผู้สูงอายุนั้นเกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคต

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน จะต้องเร่งกำหนดมาตรฐานและความร่วมมือในการวางแผนและออกนโยบายเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ที่สำคัญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งสร้างความร่วมมือกันในรูปแบบของสหการเพื่อเป็นการรวมกลุ่มกันในการจัดบริการสาธารณะระยะยาวให้กับผู้สูงอายุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน จะต้องเร่งกำหนดมาตรฐานและความร่วมมือในการวางแผนและออกนโยบายเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ที่สำคัญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งสร้างความร่วมมือในรูปแบบของสหการเพื่อเป็นการรวมกลุ่มกันในการจัดบริการสาธารณะระยะยาวให้กับผู้สูงอายุ โดยจะช่วยลดอุปสรรคในด้านการแก้ไขปัญหาจากข้อจำกัดด้านขนาดและทรัพยากรทางการบริหาร ซึ่งยังเป็นการเพิ่มพูนศักยภาพในการจัดทำภารกิจที่มีขนาดใหญ่ ตลอดจนยังเป็นการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากสภาพความเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมวิทยา อันเกิดจากข้อจำกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพต่ำและมีขนาดเล็ก ให้สามารถจัดทำบริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อีกประการหนึ่ง โดยความร่วมมือในรูปแบบสหการจะก่อให้เกิดการจัดตั้งสถานสงเคราะห์คนชรา ภายใต้ความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ทั้ง 19 แห่ง เพื่อให้เกิดการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากที่สุด ซึ่งกฎหมายได้ให้อำนาจหน้าที่ให้สามารถกระทำได้อีกทั้งในบริบทของโลกปัจจุบัน มีผู้สูงอายุเพิ่มจำนวนมากขึ้น ซึ่งวิถีชีวิตความเป็นอยู่ก็ได้เปลี่ยนแปลงไป องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งผลักดันและสนับสนุนการรวมกลุ่มหรือการจัดตั้งชมรม

ผู้สูงอายุ รวมไปถึงการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินการในการจัดสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ อาทิ การจัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานให้กับผู้สูงอายุ การสนับสนุนด้านการส่งเสริมอาชีพ ตลอดจนมีการสงเคราะห์สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่จำเป็นให้กับผู้สูงอายุที่ขาดแคลน และที่สำคัญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องดูแลในด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาลของผู้สูงอายุ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลของแต่ละท้องถิ่น เพื่อเป็นการบูรณาการในการดูแลผู้สูงอายุให้องค์รวม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดหลักการเมืองน่าอยู่ (Healthy Cities) ขององค์การสหประชาชาติ ที่เน้นให้ชุมชนต้องมีความเข้มแข็ง มากไปด้วยความร่วมมือของประชาชนในการมีส่วนร่วมในทุกมิติ ซึ่งจะส่งผลโดยตรงกับคุณภาพของคนเมือง โดยเน้นให้กับผู้สูงอายุ

การวิจัยในครั้งนี้มีข้อบ่งชี้จำนวนมากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องเร่งจัดให้มี เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุ ที่เสมือนเป็นปฐมนิยบุคคลของเยาวชนคนรุ่นหลัง และท้องถิ่นจะต้องดูแลและใส่ใจผู้สูงอายุให้มาก เปรียบประดุจตั้งจิตวิญญาณอันจะเปรียบได้กับกระจกเงาที่สะท้อนให้เห็นถึงการอยู่ดีมีสุข และมากไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งการตอบสนองความต้องการให้กับผู้สูงอายุควรจะต้องกระทำ ให้สมกับที่ท่านทั้งหลายได้สร้างคุณูปการต่าง ๆ ให้กับชาติบ้านเมือง มาเป็นระยะเวลายาวนาน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้มีพระคุณเหล่านี้ได้อยู่อย่างปลอดภัยในชีวิต มีความอบอุ่นใจจากสายใยรักแห่งลูกหลานและคนในชุมชน และเพื่อให้ผู้สูงอายุได้จากโลกนี้ไปอย่างสงบสุขและสมเกียรติ

บทสรุปจากงานวิจัย

แนวทางการจัดตั้งสถานสงเคราะห์คนชรา ภายใต้ความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เป็นการศึกษาถึงความคิดเห็นของผู้สูงอายุต่อแนวทางการจัดตั้งสถานสงเคราะห์ชรา ทั้งนี้เป็นการทราบถึงความต้องการทั้ง 2 มิติ กล่าวคือทราบถึงแนวทางของผู้บริหารที่มีต่อการจัดตั้งสถานสงเคราะห์คนชรา และทราบถึงความต้องการของผู้สูงอายุต่อแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ซึ่งผลจากการวิจัยในด้านเชิงปริมาณ ก็สะท้อนให้เห็นได้ชัดเจนแล้วว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งผลจากการสนทนากลุ่ม ก็ยังเป็นเหตุผลที่สนับสนุนได้ว่าผู้สูงอายุมีความต้องการในการจัดตั้งสถานสงเคราะห์คนชรา แต่ผลการวิจัยเชิงคุณภาพพบว่า ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ยังไม่ได้มีมาตรการด้านความร่วมมือในรูปแบบสหการ ต่อการจัดตั้งสถานสงเคราะห์คนชรา แต่เพียงเป็นการจัดสวัสดิการของแต่ละท้องถิ่นเอง ซึ่งการจะจัดตั้งสถานใด ใครจะเป็นเจ้าภาพ และงบประมาณที่จะใช้จ่ายนั้น ผู้วิจัยยังไม่ได้ศึกษาถึงเรื่องนี้เพราะทั้งนี้เพียงแต่เป็นการทราบถึงแนวทางของผู้บริหารต่อแนวทางในการก่อตั้งสถานสงเคราะห์คนชรา และเป็นการนำผลการวิจัยที่ได้จากเชิงปริมาณไปเสนอให้ผู้บริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ทราบถึงความต้องการของผู้สูงอายุที่มีต่อความต้องการในการจัดตั้งสถานสงเคราะห์คนชรา เพียงแต่จะเป็นการกระตุ้นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ต่อปัญหาผู้สูงอายุที่กำลังเพิ่มมากขึ้นอีกทั้งการจัดตั้งสถานสงเคราะห์คนชรา ยังเป็นการแก้ไขปัญหาได้ในระยะยาว ทั้งนี้ผู้บริหารต้องระดมสมองเพื่อร่วมมือกันจัดตั้งสถานสงเคราะห์คนชรา เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับบริการสาธารณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดสรรให้กับผู้สูงอายุ อีกทั้งการจัดตั้งสถานสงเคราะห์คนชราจะเป็นการต่ออายุ และลมหายใจที่โรยราของผู้สูงอายุให้กลับมาใช้ชีวิตที่สุขสมบูรณ์ได้อีกครั้ง ดังมีคำกล่าวที่ว่า

“ผู้ให้อาหาร	ชื่อว่าให้กำลัง
ผู้ให้ผ้าห่ม	ชื่อว่าผู้ให้ผิวพรรณ
ผู้ให้ยานพาหนะ	ชื่อว่าผู้ให้ความสะดวก
ผู้ใดให้ที่พักอาศัย	ผู้นั้นชื่อว่าให้ทั้งหมด”